

THAI - MECC SPECIAL REPORT



ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์

ที่มาของปัญหาความขัดแย้ง

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ มีมายาวนานกว่า ๕๐ ปี การโจมตีของกลุ่มฮามาส ต่ออิสราเอล นับว่าเป็น สงครามในเขตเมือง (Urban Warfare) ขนาดใหญ่ และเป็น การโจมตีที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี โดยมีมูลเหตุความขัดแย้งทั้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนา รวมทั้งบูรณภาพแห่งดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๖ ที่ผ่านมากลุ่มฮามาส (Hamas) มีฐานอยู่ในฉนวนกาซา (Gaza Strips) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (Palestinian Islamic Jihad : PIJ) ในปาเลสไตน์ ได้ยิงจรวด (Rocket) ไปยังตอนใต้ของอิสราเอลนับว่าเป็นการเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลภายใต้ชื่อ “Operation Al-Aqsa Flood” จากนั้นกองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์ให้ “อิสราเอลพร้อมทำสงคราม” เพื่อตอบโต้การถูกโจมตีจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาส PIJ และเฮซบอลเลาะห์ โดยมีแนวโน้มที่จะโจมตีอิสราเอลมากขึ้นเรื่อย ๆ และอิสราเอลพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยกำลังที่เพิ่มขึ้นสำหรับความปลอดภัยในการเดินเรือ บริเวณอาณาเขตทางทะเลของอิสราเอล มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง - ความเสี่ยงสูง โดยเรือสินค้าที่จอดเทียบท่า ในท่าเรือหลายแห่งของอิสราเอลได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีของกลุ่มฮามาส



ผลกระทบจากสงคราม อิสราเอล - ปาเลสไตน์

ในส่วนของผลกระทบด้านเศรษฐกิจเบื้องต้นคาดว่าผลกระทบยังไม่มาก ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลมีการค้ากันน้อยที่ประมาณ ๘๕๖.๘๔ ล้านบาท (ม.ค - ส.ค.๖๖) ซึ่งทั้งปีคาดว่าอยู่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ๐.๒ - ๐.๓% ของการค้าทั้งหมดของไทย ในส่วนของผู้ประกอบการมีการทำการค้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง การค้าระหว่างไทย-ตะวันออกกลางคิดเป็นสัดส่วน ๗.๖% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเป้าหมายการส่งออกของไทย และเป็นแหล่งนำเข้าพลังงานสำคัญ หากสงครามระหว่างอิสราเอล - ปาเลสไตน์ ลุกลามสู่ความขัดแย้งในระดับภูมิภาค จะส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับผลกระทบ มีแนวโน้มเติบโตชะลอลงตามความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ชะลอลง และในส่วนของเส้นทางการขนส่งยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ต้องมีความระมัดระวังในการเดินเรือเพราะอาจจะมีผลกระทบเพิ่มเติมหากมีการขยายวงกว้างขึ้น

สำหรับความขัดแย้งครั้งนี้ สิ่งที่มีผลต่อไทย คือ ความเดือดร้อนของแรงงานที่อยู่ในประเทศนั้น ทั้งการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือรายได้จากการทำงานที่ไม่แน่นอนมากขึ้น และในปัจจุบัน กระทรวงต่างประเทศ (กต.) ในฐานะที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก กำลังดำเนินการช่วยเหลือ แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบในทุกวิธีการทั้งการประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาส และปาเลสไตน์ รวมทั้งการอพยพแรงงานไทยออกจากอิสราเอลด้วย ส่วนผลกระทบทางอ้อมเป็นการดันให้ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นไปประมาณ ๔% และอาจปรับขึ้นได้อีกหากมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนมากขึ้น จึงอาจมีผลต่อราคาน้ำมันในประเทศไทยบ้าง

ส่วนในผลกระทบทางการค้ากับอิสราเอลทางเรื่อนั้น ท่าเรือบางแห่งของอิสราเอลอยู่ในสถานะเผื่อระวังพิเศษ โดยท่าเรือ Ashdod จะดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น และท่าเรือ Ashkelon ซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาเพียง ๑๕ กม. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ เพราะถูกโจมตีด้วยอาวุธนำวิถี (Missiles) ทั้งนี้ เรือยังสามารถขนถ่ายสินค้าได้ในบริเวณท่าเรือ ในทะเลเท่านั้น ส่วนท่าเรือ Haifa ท่าเรือ Hadera และท่าเรือ Eilat ยังเปิดดำเนินการได้ตามปกติ

แหล่งที่มา : <https://www.pptvhd36.com/news>

THAI - MECC SPECIAL REPORT



ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล

แนวโน้มสถานการณ์

สำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปัจจุบัน กลุ่มฮามาสมีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนบกและทางทะเล หรือเรือที่จอดเทียบท่านอกชายฝั่งในระยะไกลสูงสุด ๑๖๐ กม. โดยความสามารถส่วนใหญ่คือ จรวด (Rocket) ยังคงมุ่งเน้นการโจมตีไปยังตอนใต้ของอิสราเอล อย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงสนับสนุน กลุ่มฮามาสโดยพัฒนาขีดความสามารถการโจมตีทางอากาศ โดยอิสราเอลเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซา ส่วนปฏิบัติการทางเรืออิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ Carrier Strike Group (CSG) อยู่ในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและพื้นที่ตะวันออกกลาง และยังมีการเสริมกองกำลังตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการตอบโต้หลังกลุ่มฮามาสได้ยิงจรวด (Rocket) โจมตีใส่อิสราเอลตอนกลาง ทั้งนี้การเกิดสงครามดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้หลายราย กองทัพอิสราเอลที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยร่วมด้วย ทำให้ขณะนี้สามารถอพยพประชาชนได้แล้ว



กลุ่มฮามาสสนใจโจมตีบริเวณท่าเรือของอิสราเอลที่ ท่าเรือ Ashdod ท่าเรือ Ashkelon นั้น อิสราเอลมีแนวโน้มที่จะป้องกันการโจมตีเพิ่มเติมต่อไปโดยการปฏิบัติการรุกร่วมกัน (โดยหลักแล้วเป็นการกำหนดเป้าหมายทางอากาศเป็นส่วนใหญ่ของเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงของฮามาสในแถบพื้นที่ฉนวนกาซา) และการปฏิบัติการป้องกัน (Iron dome) เนื่องจากฮามาสได้แสดงทั้งความสามารถและความตั้งใจในการกำหนดเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง ด้วยการโจมตีบริเวณพื้นที่ท่าเรือทางตอนใต้ของอิสราเอลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

เหตุนี้เรือสินค้าที่จอดเทียบท่าในท่าเรือเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายเช่นกัน ส่วนกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ (กลุ่มติดอาวุธในเลบานอน) มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนบกและทางทะเล ในบริเวณที่ ทอดสมอหรือท่าเทียบเรือที่อยู่ห่างจากฝั่ง ทั้งนี้ กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ ได้เคยยิงอาวุธนำวิถี (Missiles) ไปยังเรือของอิสราเอล จึงมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มเฮซบอลเลาะห์ อาจโจมตีเรือในพื้นที่ด้วยอาวุธนำวิถี (Missiles) ดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์มีความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล - ปาเลสไตน์ กลุ่มฮามาส กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ และ PIJ มีแนวโน้มจะโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการของกลุ่มฮามาส และส่งผลต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางอย่างมาก ส่วนอิสราเอลจะตอบโต้ต่อไปด้วยกำลังที่เพิ่มมากขึ้น ต่อฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาส ในฉนวนกาซาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกองกำลังทางเรือและทางอากาศจากสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ มีแผนจะส่งหมู่เรือบรรทุก บ. นำโดยเรือบรรทุก บ. พลังงานนิวเคลียร์ USS Dwight D. Eisenhower ไปวางกำลังในน่านน้ำฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มเติม

จากแนวโน้มความรุนแรงดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องเตรียมการการอพยพนำคนไทยออกจากพื้นที่ความรุนแรง อย่างไรก็ตามการมีแผนทางเลือกในการอพยพในเส้นทางอื่นนอกเหนือจากทางอากาศจึงมีความสำคัญ เช่น อพยพทางน้ำและทางบก ดังนั้น ศยก.ศรชล. จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ รวมทั้งรายงานให้ทราบต่อไป